

Số: 28/BC-HĐND

Sơn Thành, ngày 10 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND xã trong năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 (Phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2024)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Nghị quyết số 15/NQ – HĐND, ngày 29/12/2023 của HĐND xã Sơn Thành về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã khóa XII, năm 2024. Thường trực HĐND xã báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND xã trong năm 2024, cụ thể:

I. Khái quát tình hình

Năm 2024, dưới sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời của Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, sự hỗ trợ của các ban ngành chức năng của huyện; cùng với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị đa số chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND xã đề ra đạt. Năng suất sản lượng trồng trọt đạt hiệu quả cao đem nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, việc trồng trọt đúng theo lịch thời vụ của cấp trên. Công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, chính sách hỗ trợ của Dự án 1 về nhà ở giải ngân 100%. Thương mại dịch vụ buôn bán ngày càng đa dạng, sản phẩm ngày càng chất lượng đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng; quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định; công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân luôn được chú trọng, quan tâm; tỷ lệ thoát nghèo, thoát cận nghèo đạt theo chỉ tiêu huyện giao; chính sách an sinh xã hội thực hiện đúng, đủ, công tác bảo trợ xã hội luôn được quan tâm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt theo Nghị quyết của HĐND. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số lĩnh vực công tác mặt dù địa phương cũng thường xuyên có biện pháp xử lý nhưng hiệu quả thực hiện chưa cao, một số chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội không đạt; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; chưa phát huy hết lợi thế, tiềm năng của địa phương; tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất đai trái phép vẫn còn xảy ra. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương chuyển biến chưa mạnh. Vấn đề giải quyết việc làm, giảm nghèo còn chưa bền vững; tình trạng trẻ em chưa đủ tuổi kết hôn sống chung với nhau như vợ chồng (dấu hiệu tảo hôn) ngày càng nhiều, chưa có giải pháp để kiềm chế, giảm thiểu; hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND xã thực hiện chương trình hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề theo Nghị quyết HĐND xã hàng năm đã đề ra. Ngoài ra thường trực HĐND xã và các ban HĐND xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở UBND và các ban

ngành chức năng, trên địa bàn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác theo nghị quyết HĐND xã đã đề ra; đa số đại biểu HĐND xã thể hiện được tinh thần trách nhiệm của mình, tích cực phát huy dân chủ trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Tình hình đại biểu HĐND xã đến nay là: 22 đại biểu, giảm 03 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ (*lý do: được cấp trên điều động, luân chuyển đến công tác ở cơ quan ngoài địa phương*).

I. Kết quả hoạt động trong năm 2024.

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của HĐND xã

1.1. Công tác chuẩn bị:

Trên cơ sở Nghị quyết kỳ họp cuối năm 2023 về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã trong năm 2024, trước 45 ngày khai mạc kỳ họp thường lệ Thường trực HĐND xã chủ trì, xây dựng Kế hoạch dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp. Tổ chức cuộc họp của Thường trực HĐND và các ban của HĐND xã mời đại diện Đảng ủy, lãnh đạo UBND, thường trực UBMTTQVN xã, các ban, ngành của xã có liên quan tham dự cuộc họp. Thường trực Hội đồng nhân dân xã quyết định triệu tập kỳ họp chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp và dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp; công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND xã được Thường trực HĐND xã quan tâm chỉ đạo kịp thời, phối hợp với UBND xã thống nhất nội dung chương trình các kỳ họp. Chỉ đạo, phân công, đôn đốc các Ban HĐND xã thực hiện theo chức năng nghiên cứu các quy định hiện hành để phục vụ công tác thẩm tra, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật; đổi mới trong công tác thẩm tra các báo cáo của UBND xã trình tại kỳ họp của HĐND.

Công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết được các Ban HĐND xã thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, các bộ phận chuyên môn của UBND xã tiếp thu, giải trình làm rõ để các đại biểu HĐND thảo luận, cho ý kiến đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; chủ tọa kỳ họp lựa chọn những vấn đề cần sự tham gia ý kiến của đại biểu, gợi ý nội dung thảo luận sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của cử tri và vấn đề quan trọng của địa phương, đưa ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Tài liệu phục vụ kỳ họp được văn phòng thống kê phô tô gửi cho các đại biểu các đại biểu chủ động, có thời gian nghiên cứu các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đối chiếu với các quy định hiện hành, gắn với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương để tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.

Các kỳ họp được chuẩn bị, chỉ đạo và tổ chức đảm bảo dân chủ, đúng luật; công tác điều hoà, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ xã trong công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cho kỳ họp đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, có chất lượng.

1.2. Tổ chức kỳ họp:

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND xã đã phối hợp, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công 02 kỳ họp thứ Mười (kỳ họp chuyên đề), thứ Mười một (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) và chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Mười hai (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) bảo đảm chất lượng, đúng luật định; tại kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã, khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét quyết định bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền; Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực vào 18 báo cáo, 07 tờ trình và xem xét thông qua 07 nghị quyết, các nghị quyết của HĐND xã ban hành đúng thẩm quyền, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hoá được mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XIV đề ra, sát với tình hình thực tế của xã, được UBND xã cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tại các kỳ họp, hoạt động giám sát, thảo luận, đã được Thường trực HĐND quan tâm thực hiện và từng bước đổi mới theo hướng dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng.

2. Hoạt động giám sát.

2.1. Về giám sát thường xuyên

- Phối hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể xã giám sát các công trình xây dựng trong năm 2024 từ các nguồn vốn (*vốn sự nghiệp kinh tế, hỗ trợ đất trồng lúa*), trong đó:

+ Sửa chữa, khắc phục đường giao thông liên thôn với tổng số tiền là 224.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ giống lúa và phân bón cho người trồng lúa với tổng kinh phí 206.100.000 đồng (từ nguồn hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa).

- Phối hợp giám sát nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Trọ đi nhà ông Dôn (Làng Vệt). Tổng mức đầu tư là 700.000.000 đồng, kế hoạch vốn đã phân bổ là 560.000.000 đồng.

+ Phối hợp giám sát việc chi trả tiền điện cho hộ nghèo quý I, II, III và quý IV với tổng số 329.926.500 đồng

Ngoài ra, Thường trực và các ban HĐND xã giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết sau chất vấn tại các kỳ họp; thường xuyên theo dõi, giám sát quyết định của UBND xã; theo dõi việc triển khai thực hiện các nghị quyết do HĐND xã ban hành; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thông qua hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

2.2. Giám sát chuyên đề: Trong năm Hội đồng nhân dân, Thường trực và các ban HĐND xã đã tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề, cụ thể:

- Hội đồng nhân dân xã giám sát chuyên đề về “công tác quản lý đất rừng 5% của xã tại thôn Làng Vệt, giai đoạn 2021 – 2023”.

- Thường trực HĐND xã về giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND xã “về việc sử dụng nguồn dự phòng chi ngân sách của UBND xã từ năm 2021 đến năm 2023”.

- Ban kinh tế - xã hội giám sát chuyên đề về tình hình đăng ký cấp nhận các loại cây giống do Công ty Tài Nguyên tài trợ năm 2023.

3. Công tác tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo:

Năm 2024, Thường trực HĐND xã đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, lịch, kế hoạch tiếp công dân; công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp được Thường trực HĐND xã quan tâm phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc tại nơi mình ứng cử nhằm tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương; truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến những cơ quan chức năng. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ phản ánh tại kỳ họp và chuyển đến UBND xã và các cơ quan thẩm quyền để xem xét giải quyết.

3.1. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Để chuẩn bị cho việc tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Thường trực HĐND xã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 03/4/2024 của Thường trực HĐND xã Sơn Thành về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Kế hoạch số 04/KH - HĐND, ngày 23/9/2024 của HĐND xã tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 02 cấp trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 tại 02 thôn Làng vệt và thôn Hà Thành. Sau khi kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, UBMTTQVN xã phối hợp với Thường trực HĐND xã, UBND xã tổng hợp và phân loại những ý kiến nào thuộc thẩm giải quyết của huyện, nội dung nào thuộc thẩm quyền của xã. Tại kỳ họp thứ 11, những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các vị đại biểu HĐND xã thông qua.

3.1. Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo:

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND xã xây dựng và ban hành Lịch tiếp công dân năm 2024; phân công đồng chí Chủ tịch HĐND xã tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng (nếu trùng vào ngày thứ 7, chủ nhật sẽ chuyển vào ngày liền kề gần nhất). Trong năm 2024, không có công dân đăng ký tiếp lịch làm việc với Thường trực HĐND xã.

4. Công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã

Thường trực HĐND xã luôn chủ động trong việc chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND xã, tạo điều kiện cho các Ban hoạt động, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Duy trì tổ chức các cuộc họp thường kỳ hằng tháng, quý đã giúp cho chương trình, kế hoạch, hoạt động chung đề ra được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Thường trực HĐND xã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, trọng tâm là phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình và phục vụ các cuộc họp; tham mưu, đề xuất việc thẩm tra các nội dung

UBND xã trình HĐND xã; theo dõi, rà soát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện từng nội dung, vấn đề theo nghị quyết của HĐND xã. Chỉ đạo các đại biểu HĐND xã tham gia các hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, của Thường trực và các Ban của HĐND xã.

5. Các hoạt động liên quan khác

Phối hợp tốt với UBND xã trong việc xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND xã.

Phối hợp UBND, UBMTTQVN xã theo dõi kiểm tra, đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị gửi đến trước kỳ họp và các nội dung sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND xã; thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND xã theo quy định; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, cũng như trách nhiệm giải quyết, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định.

Tham gia nghiệm thu nhà ở của Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo là người có công với cách mạng).

Tham gia thăm, tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng, lãnh đạo qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm Giáp Thìn cùng với lãnh đạo xã.

II. Đánh giá chung

1. Những kết quả đạt được.

Trong năm 2024, Thường trực HĐND xã đã chủ động trong việc xây dựng chương trình công tác nhằm chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, bên cạnh đó điều chỉnh thời gian trong việc thực hiện các kế hoạch, chương trình đảm bảo khoa học và hiệu quả. Tổ chức thành công kỳ họp HĐND xã thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 11.

Thường trực HĐND xã có sự chủ động trong phối hợp công tác với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã qua đó, tạo được sự kết nối chặt chẽ; kịp thời nắm bắt tình hình thực tế của địa phương để việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc của cử tri và Nhân dân. Công tác giám sát ngày càng nâng cao chất lượng; nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri.

Hoạt động giám sát được duy trì thường xuyên và đổi mới về phương thức giám sát, nội dung giám sát luôn được linh hoạt có trọng tâm, trọng điểm. Nêu những vấn đề còn nổi cộm cần được xem xét, giải quyết.

Thường trực HĐND xã thực hiện tốt nhiệm vụ, điều hòa hoạt động của các Ban của HĐND xã đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, phát huy năng lực của từng Ban; công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp,

xây dựng chương trình giám sát, tiếp xúc cử tri,... Hoạt động giám sát chuyên đề đã được Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri.

2. Hạn chế, tồn tại

Sự phối hợp chỉ đạo công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND còn có mặt hạn chế, nội dung trình kỳ họp (có kỳ còn phải bổ sung) phải thay đổi; một số tài liệu của một số kỳ họp gửi đến đại biểu HĐND chậm so thời gian quy định; chất lượng một số báo cáo chưa thật sự đảm bảo.

Hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát tuy đã được nâng lên nhưng chưa toàn diện so với yêu cầu thực tiễn; hoạt động giám sát của các thành viên hạn chế, chủ yếu thông qua các báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát. Việc kiến nghị ở một số cuộc giám sát còn chung chung, thiếu cụ thể; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát chưa triệt để, còn có mặt hạn chế. Việc chuẩn bị nội dung phục vụ một số cuộc giám sát đôi lúc chưa nghiêm túc, việc theo dõi, tổ chức thực hiện các kiến nghị giám sát chuyên biến chậm. Việc khảo sát, tiếp xúc, xem xét xác minh trao đổi trực tiếp với cử tri, nhân dân hoặc đối tượng liên quan phản ánh, kiến nghị trong quá trình giám sát còn ít.

Gửi tài liệu cho các đại biểu trước kỳ họp vẫn còn chậm, công tác đôn đốc xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân còn hạn chế.

Một vị đại biểu HĐND xã ít tham gia hoạt động như tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND xã, của Thường trực HĐND xã.

Các đại biểu HĐND xã ít tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết; việc theo dõi giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, kiến nghị cử tri chưa thường xuyên.

2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

Trình độ chuyên môn của một số đại biểu HĐND xã ở thôn còn hạn chế. Đa số các đại biểu HĐND xã đều kiêm nhiệm chưa sắp xếp thời gian nghiên cứu cứu các báo cáo, văn bản của cấp trên.

Các báo cáo trình tại kỳ họp HĐND xã nhiều nội dung, tài liệu gửi cho các ban để thẩm tra chậm; các ban HĐND xã hầu hết hoạt động kiêm nhiệm, chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của ban; năng lực, sự am hiểu liên quan đến lĩnh vực phụ trách còn nhiều hạn chế.

III. Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND xã khóa XII tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện kịp thời, nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện; Đảng ủy xã để phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2025.

2. Tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề trong năm 2025 của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định.

3. Tổ chức tiếp công dân đúng nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND xã với UBND, UBMTTQVN xã; tập trung công tác phối hợp hoạt động khảo sát, giám sát; giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND xã.

4. Tổ chức các hoạt động giám sát thường xuyên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND, của Thường trực. Tăng cường công giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND năm 2024; giám sát chuyên đề theo Nghị quyết HĐND xã năm 2025.

5. Tham dự Hội nghị trực báo của Thường trực HĐND huyện. Duy trì tổ chức Hội nghị trực báo Thường trực, các Ban HĐND xã thường kỳ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định

6. Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ năm 2025; phối hợp tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, của huyện; xây dựng thông báo tiếp công dân hàng tháng; tiếp nhận và xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân kịp thời, đúng thời gian quy định.

7. Phát huy vai trò lãnh đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND trong công tác chuẩn bị các kỳ họp của HĐND, hoạt động giám sát, khảo sát, giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất giữa hai kỳ họp.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã năm 2024, kính trình HĐND xã./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- TT Đảng uỷ;
- TT HĐND;
- UBND xã;
- Các ban HĐND xã;
- Lưu: VT.



Đinh Hồng Ngót